

ซิคเนเจอร์ ทรีตเมนต์Okdบรีช สปา 3 สาขาใหม่ ใน เครืออมารี



ปลูกความมีชีวิตชีวาให้กับจิตใจและร่างกายไปกับบรีช สปา 3 สาขาใหม่ในประเทศไทยและต่างประเทศ สัมผัสประสบการณ์แห่งความอบอุ่นแบบภูมิภาคเขตร้อนบนเกาะสมุย มนต์เสน่ห์แบบท้องถิ่นที่ชากา บังกลาเทศ และสวรรค์ บนดินที่มัลดีฟส์ กับซิคเนเจอร์ ทรีตเมนต์ ใหม่ล่าสุดจากบรีช สปา ที่บรรจงสร้างสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษ เฉพาะที่บรีช สปา 3 สาขาใหม่ ณ โรงแรม อมารี เกาะสมุย อมารี ชากา บังกลาเทศ และอมารี ฮาวอดด้า มัลดีฟส์

แขกผู้เข้าพักสามารถเตรียมความพร้อมให้กับผิวเพื่อผิวแทนสวยสมบูรณ์แบบด้วยแพคเกจสมุย พิน่า โคลาด้า (Samui Piña Colada) ที่อมารี เกาะสมุย ทรีตเมนต์เริ่มต้นด้วยการสครับผิวทั่วเรือนร่างเพื่อเผยผิวใหม่ ทั้งยังกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของต่อมเหงื่อ ตามด้วยการนวดซิคเนเจอร์ด้วยน้ำมันมะพร้าวออร์แกนิกสกัดเย็น ผสมผสานเข้ากับน้ำมันรำข้าว สวีทอัลมอนด์ และสารสกัดจากธรรมชาติ มังส์เป็ปเปอร์ ซึ่งช่วยกระตุ้นการสร้างเมลานินตามธรรมชาติ น้ำมันจากธรรมชาติยังช่วยปกป้องผิวจากความแห้งกร้าน ทรีตเมนต์จบด้วยการชโลมผิวทั่วเรือนร่างด้วยน้ำมันที่อุดมด้วยผงทอง เพื่อเผยผิวสีแทนเปล่งประกายอย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมกับการอบแดดริมชายทะเลสมุยของคุณ

ทรีตเมนต์แพคเกจสมุย พิน่า โคลาด้า มีเฉพาะที่บรีช สปา อมารี เกาะสมุย ในราคาเพียง 2,600 บาท (120 นาที) ผู้สนใจสามารถสำรองเวลาล่วงหน้า ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.breeze-spa.com/amari-koh-samui/>

สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเมืองชากาและปลูกประสาทสัมผัสทั้งห้าด้วยแพคเกจชากา เพียว ดีไลท์ (Dhaka Pure Delight) จากอมารี ชากา บังกลาเทศ ทรีตเมนต์สูตรพิเศษจากบรีช สปา ที่มอบประสบการณ์การบำรุงผิวทั่วเรือนร่างตั้งแต่หัวจรดเท้า โดยได้แรงบันดาลใจมาจากความงามของดอกบัวซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติของบังกลาเทศ ทรีตเมนต์เริ่มจากการทำความสะอาดและบำรุงผิวด้วยการสครับผิวทั่วเรือนร่างด้วยมาร์คที่มีส่วนผสมของดอกไม้ในตระกูลบัวพร้อมส่วนผสมจากส้มเกรปฟรุต ไม้โรสวูดและเป็ปเปอร์มินต์ ก่อนจะปิดท้ายทรีตเมนต์ด้วยการนวดผ่อนคลายที่ผสมผสานเทคนิคการนวดไทยแผนโบราณและลีลาการนวดแบบอาเบียงกาเพื่อคลายเส้นและกล้ามเนื้อที่ตึงและแข็งเกร็ง ช่วยให้ผู้เข้ารับการทำทรีตเมนต์ได้สัมผัสกับความผ่อนคลายและสบายทั้งร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ

ทรีตเมนต์แพคเกจชากา เพียว ดีไลท์ มีเฉพาะที่บรีช สปา อมารี ชากา บังกลาเทศ ในราคาเพียง 12,000 บาท (150 นาที) ผู้สนใจสามารถสำรองเวลาล่วงหน้า ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.breeze-spa.com/amari-koh-samui/>

ภายหลังจากการทำกิจกรรมสนุกสนานกลางแจ้ง ให้ทรีตเมนต์สูตรพิเศษในแพคเกจมัลดีฟส์ โอเชียน่า ทัช (Maldives Oceana Touch) จาก อมารี ฮาวอดด้า มัลดีฟส์ ที่อุดมไปด้วยด้วยสารอาหารเข้มข้นจากท้องทะเลที่ช่วย ปลอบประโลมและฟื้นฟูผิวพรรณให้กลับมาดีดังเดิม ทรีตเมนต์เริ่มต้นด้วยการมาร์คผิวด้วยโคลนเดดซีที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุในการฟื้นฟูบำรุงผิว ผสมผสานกับสาหร่ายสีน้ำตาล สีแดง และไฟโตแพลงก์ตอนสารอาหารล้ำค่าจากท้องทะเลที่มีอนุภาพในการต่อต้านอนุมูลอิสระ กระตุ้นการสร้างคอลลาเจน และช่วยขับสารพิษ ตามด้วยการนวดตัว เพื่อคืนพลังให้กับประสาทสัมผัสทั้งห้า และจบด้วยทรีตเมนต์ปรนนิบัติผิวหน้าเพื่อเรียกคืนความสมดุลให้กับผิว อีกทั้งเสริมสร้างความแข็งแรงและปรับโครงสร้างให้กับผิวพรรณ เผยให้ผิวกลับมาสวยงามดังเดิม

ทรีตเมนต์แพคเกจมัลดีฟส์ โอเชียน่า ทัช มีเฉพาะที่บรีซ สปา อมารี ฮาวอดด้า มัลดีฟส์ ในราคาเพียง 470 ดอลลาร์สหรัฐ (180 นาที) รีสอร์ทที่มีวิลล่าสำหรับให้บริการทำทรีตเมนต์ท่ามกลางสวนเขียวขจีจำนวน 6 หลัง ผู้สนใจสามารถสำรองเวลาล่วงหน้า ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.breeze-spa.com/amari-havodda-maldives/>

###